



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่(2563)

รหัสโครงการ... : 15000000-2582

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภกร ธนพรชูช่วง โทร. 3365

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญ ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย?

ประกอบกับ มีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่าง ๆ

ซึ่งจากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว

กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหา ด้านความปลอดภัย

ไม่ว่าจากการก่ออาชญากรรม การก่อวินาศกรรม หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุด้านการจราจร ซึ่งปัญหาด้านความปลอดภัยต่าง ๆ

เหล่านี้ นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมี ความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี

และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ

อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข่าวอาชญากรรมและอุบัติเหตุตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ

ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของประชาชนและเป็นภัยของสังคม

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จากปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุการจราจร โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม

การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ รวมไปถึง การจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความแออัดหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุการจราจรบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรมหรือการเกิดอุบัติเหตุการจราจร ทั้งนี้ โดยการบูรณาการประสานความร่วมมือกันระหว่างสำนักเทศกิจ

สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัย

โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ

รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม

และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรมหรือการเกิดอุบัติเหตุการจราจร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการลดเงื่อนไขความแออัดต่อการเกิดอาชญากรรม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ ฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ

ของสำนักเทศกิจ ออกตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในกรุงเทพมหานคร ตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่

เพื่อป้องปรามและตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 3







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวจจำนวน 13,503 ครั้ง \*สำนักเทคนิคออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 1,228 ครั้ง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ออกตรวจจำนวน 13,503 ครั้ง \*ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม \*สรุปผลการทดสอบสอบถาม (QR Code) จำนวน 2,500 ชุด

สรุปประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.36 หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 4.2896 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานครั้งที่ 11 ::	ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
30/9/2563 :	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
12 ::	ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

